



## การรับฟังความคิดเห็น

เพื่อประกอบการทบทวนปรับปรุงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

\*\*\*\*\*

เอกสารท้ายประกาศ ๔ โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ลำดับที่ ๗ อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ ทุกขนาด

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการเพื่อทบทวนปรับปรุงลำดับที่ ๗ ดังนี้

๑. ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ จัดประชุมหารือผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเหตุผล ความเหมาะสม และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒. ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง “การทบทวนโครงการหรือ กิจการหรือการดำเนินการใดซึ่งต้องจัดทำรายงานEIA ครั้งที่ ๓ กรณีโครงการด้าน อุตสาหกรรมและด้านปิโตรเคมี” ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจและประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้ สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานฯ คือ [www.onep.go.th](http://www.onep.go.th) ระหว่างวันที่ ๕ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

**ร่างประกาศฉบับใหม่** เอกสารท้ายประกาศ ๔

ลำดับ	ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ	ขนาด
๗	อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ ดังนี้ ๗.๑ การแยกก๊าซธรรมชาติ ๗.๒ การแปรสภาพก๊าซธรรมชาติโดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง หรือโดยการเปลี่ยนสถานะจากก๊าซเป็นของเหลว ๗.๓ การแปรสภาพก๊าซธรรมชาติโดยการเปลี่ยนสถานะจากของเหลว กลับเป็นก๊าซที่ใช้น้ำทะเลหรือน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติในการให้ความร้อนเพื่อแปรสภาพ	ทุกขนาด

ทั้งนี้ เอกสารประกอบการทบทวนปรับปรุงลำดับที่ ๗ ดังแนบ ซึ่งท่านสามารถแสดงความคิดเห็นและส่งให้สำนักงานฯ

ได้ ๓ ช่องทาง คือ (๑) ทางไปรษณีย์: ที่อยู่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖๐/๑

ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

(๒) E-mail: [envieia2561@onep.go.th](mailto:envieia2561@onep.go.th)

(๓) โทรสาร: ๐๒ ๒๖๕ ๖๖๒๙

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์ กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๖ ต่อ ๖๘๒๗